

Giải phóng mặt bằng - từ Chỉ thị số 08-CT/TU đến Nghị quyết số 10-NQ/TU



Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 354 dự án, tổng diện tích 1.083,2ha.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả, hoàn thành việc đầu tư xây dựng một số công trình quan trọng của tỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận của đại bộ phận nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều quy định mới của Luật Đất đai, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan ra đời, việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU đã phát sinh những tồn tại, hạn chế trong công tác GPMB. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy cần thiết ban hành chủ trương mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nhân mạnh sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong công tác GPMB trên địa bàn tỉnh.

vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Với tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau thành công bước đầu tại xã điểm Quỳnh Ngọc, huyện đã phát động phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần hiến đất mở đường ra toàn huyện. Đến nay, Phú hiện nay, cứ làm đường là nhân dân hiến đất, dù là đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, đường thôn hay trục chính nội đồng; có hộ góp đến gần 300m² đất ở hoặc trên 2.000m² đất nông nghiệp, có hộ hiến đất với trị giá trên 2 tỷ đồng... Đến nay, toàn huyện đã có hơn 7.000 gia đình tự nguyện tặng quyền sử dụng đất cho Nhà nước với diện tích hơn 50ha, trị giá gần 800 tỷ đồng.

Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thái Thụy cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác GPMB là khâu tiền đề, quan trọng, quyết định thành công của dự án, huyện huy động các cấp, ngành, đoàn thể phụ trách địa bàn, lĩnh vực tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Hàng tuần, UBND huyện tổ chức họp đánh giá kết quả, tiến độ, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, kịp thời ban giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm đúng tiến độ GPMB theo kế hoạch. Bên cạnh đó, huyện triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo từ vận động người dân, tuyên truyền, chuyển tải chính sách về GPMB cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo báo cáo, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, đến nay UBND các huyện, thành phố đã hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 354 dự án, tổng diện tích là 1.083,2ha; trong đó có 37 dự án do nhân dân tự nguyện hiến đất với diện tích 39,7ha. Đang triển khai GPMB 135 dự án với tổng diện tích phải GPMB gần 2.500ha; trong đó, diện tích đã hoàn thành GPMB trên 1.500ha, diện tích đang tiếp tục GPMB gần 950ha.

Quỳnh Phụ - điểm sáng phong trào hiến đất mở đường

Chia sẻ về những ngày đầu triển khai Chỉ thị số 08-CT/TU trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ - điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường ở Thái Bình, ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị số 08-CT/TU được ban hành, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy rất trân trọng, lo lắng. Làm sao, làm như thế nào để Chỉ thị thực sự phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân? Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, họp bàn nghiêm túc và ban hành Thông báo kết luận số 220-TB/HU, ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc

Lan tỏa tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TU

Từ điểm sáng Quỳnh Phụ, phong trào hiến đất mở đường đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh. Đến nay, tại nhiều địa phương, người người, nhà nhà tích cực tham gia phong trào hiến đất làm đường. Diện mạo nông thôn đang dần chuyển mình mạnh mẽ.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) có tổng diện tích GPMB 588,84ha của 4 doanh nghiệp và 3.603 hộ dân, trong đó đất lúa 3.207 hộ, đất chuyển đổi và đất bãi bồi ven sông 332 hộ, đất ở 64 hộ. Sau gần 3 năm triển khai, huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành GPMB dự án trên, chỉ còn vướng mắc liên quan đến đất ở của một số hộ dân và đất của 2 doanh nghiệp. Ông

"Chìa khóa" gỡ khó công tác GPMB

Trong bối cảnh nhiều quy định mới của Luật Đất đai, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan ra đời, việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU đã phát sinh

TIỀN HẢI

Tăng cường phân loại rác thải tại nguồn

Là địa phương ven biển, có thể mạnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng nên lượng rác thải trên địa bàn huyện Tiền Hải khá lớn. Chính vì vậy, huyện xác định việc phân loại rác thải tại nguồn là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, giảm tải áp lực lên hệ thống thu gom và xử lý rác, góp phần tái sinh tài nguyên từ rác.

Đã thành thói quen, sau khi dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, chị Vũ Thị Thủy, thôn Định Cư Đông, xã Đông Trà liền đem rác thải ra để phân loại theo từng giỏ, đúng nơi quy định. Chị Thủy cho biết: Rác sinh hoạt sau khi được thu gom, gia đình đem ra phân thành 3 loại và bỏ vào các giỏ đã được ấn định sẵn. Rác tự thực phẩm như lá rau, vỏ quả... tận dụng ủ làm phân hữu cơ; chai, lọ, túi nilon... có khả năng tái chế sẽ để riêng để quyên góp vào quỹ "Biển rác thải thành tiền" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động; còn lại rác thải rắn không phân hủy, tái

chế được bỏ riêng để mang đến nơi tái chế. Thời gian đầu chưa quen có hơi lộn xộn nhưng đến nay tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đều đã hình thành được thói quen sinh hoạt nếp này.

Không chỉ tại gia đình, với tư cách Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Định Cư Đông, chị Thủy còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, người dân trong thôn hình thành thói quen phân loại rác. Các đảm bảo, hỷ trong thôn, chị Thủy đến để phân loại và hướng dẫn mọi người cùng phân loại để giảm lượng rác phát sinh. Nhờ đó, việc phân loại rác thải đã trở thành nếp sinh hoạt thường ngày của hầu hết người dân trong thôn.

Chị Vũ Thị Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Trà chia sẻ: Được sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Tiền Hải và UBND xã, sự phối hợp của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong xã, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp tổ chức 5 lớp

truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với ra mắt mô hình "Nhà sạch, ngõ đẹp" cho 420 cán bộ, hội viên phụ nữ. Tại hội nghị, Hội đã trao tặng thùng đựng rác cho các hội viên để thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn, hỗ trợ mỗi hộ 2 gói men vi sinh để ủ các loại rác hữu cơ. Sau hội nghị đã lan tỏa và nhân rộng tới 5/5 chi hội, các trường học, các đơn vị kinh tế trên địa bàn xã. Mô hình xử lý, phân loại rác thải tại hộ thu hút được 1.860 gia đình tham gia, đạt tỷ lệ gần 93%, công tác kiểm tra thực hiện mô hình, kết hợp duy trì tốt các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tháng của Hội được thực hiện thường xuyên góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được ngày công lao động và chi phí xử lý rác. Đến nay, tỷ lệ gia đình phân loại rác thải tại nhà đạt 98%, công tác thu gom của Hội được thực hiện thường xuyên không còn quá tải như trước. Qua đó giúp diện mạo làng quê thêm ngăn nắp, sạch sẽ...

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, huyện Tiền Hải đã ban hành chỉ thị, kế hoạch phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ban hành và triển khai thực hiện để án phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2023 - 2027. Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện và các xã, thị trấn đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho việc tu sửa, nâng cấp và duy trì hoạt động của các lò đốt rác thải và khu xử lý rác thải tập trung cùng với việc bổ sung nguồn vốn sự nghiệp môi trường hàng năm, kinh phí hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải của UBND tỉnh, nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân đã góp phần quan trọng trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các ngành, đoàn thể đã triển khai mô hình thí điểm, tổ

"Chạy nước rút" giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên trong tháng cuối năm 2024, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngàng S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4km, điểm đầu giao với quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tứ Tân (Vũ Thư), điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình). Đến hết tháng 11/2024, đơn vị thi công đã hoàn thành 2 hạng mục cầu trên tuyến gồm cầu ngàng S1 và cầu Kiến Giang. Phần nền đường đã hoàn thành đến cấp phối đá dăm đạt 8,15/8,37km chiều dài tuyến, trên phạm vi được bàn giao mặt bằng; thậm chí bê tông nhựa mặt đường khoảng 6,5/8,37km. Ngoài ra, các hạng mục cây xanh, dải phân cách trên toàn tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện. Giá trị khối lượng thi công xây lắp của dự án ước đạt 510/776 tỷ đồng, đạt 65,8% giá trị hợp đồng.

Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án từ khi khởi công đến nay đạt hơn 665 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 450 tỷ đồng và ngân sách địa phương 210 tỷ đồng; riêng năm 2024 dự án được bố trí kế hoạch vốn 205 tỷ đồng, trong đó có 22 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 183 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Đến ngày 30/11, dự án được giải ngân hơn 120 tỷ đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch. Ông Nguyễn Huy Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, chủ thầu công trình cho biết: Ngay sau khi nhận được mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực và vật tư để thi công dự án. Trong quá trình thi công, đơn vị nhận được sự

quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các ban, ngành liên quan, nhất là các xã nơi tuyến đường đi qua đã vận động bà con ủng hộ giải phóng mặt bằng cho nhà thi công để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh dự kiến giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng nguồn vốn. Ông Bùi Châu Bình, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Hiện nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn với một số dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư đang bị chậm so với kế hoạch. Do đó, trong tháng 12/2024, Ban tập trung quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; trong đó, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công trên thực địa.

Hung Hà là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt của tỉnh. Năm 2024, với nguồn vốn do ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch khoảng trên 130 tỷ đồng, huyện ước thực hiện và giải ngân đạt 100%. Tuy nhiên, với nguồn đầu tư thuộc ngân sách huyện theo kế hoạch vốn khoảng 295 tỷ đồng, ước thực hiện và giải ngân hết năm 2024 chỉ đạt khoảng 75%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm là do công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án gặp nhiều khó khăn, dẫn đến không bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Ông Đinh Thành Luân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cho biết: Hiện chúng tôi đã giải ngân được trên 60% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ. Trong tháng

12, Ban chỉ đạo các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và vật tư để thi công dự án.

Năm 2024, Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn gần 5.600 tỷ đồng và kế hoạch vốn tỉnh phân bổ khoảng 9.900 tỷ đồng. Mặc dù đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhưng đến hết tháng 11/2024 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt khoảng 5.300 tỷ đồng, đạt 95,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt khoảng 54% kế hoạch vốn địa phương phân bổ. Bà Thái Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn là do một số dự án giao thông trọng điểm đang thực hiện thủ tục đầu tư hoặc điều chỉnh dự án nên chưa thực hiện giải ngân. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn là do một số dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt tại các dự án giao thông, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần thực hiện quyết liệt, đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đầu thầu, đấu giá các dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đồng thời lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt, các huyện, thành phố tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án giao thông trên địa bàn, bởi đây chính là "điểm nghẽn", vướng mắc lớn nhất dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn.

MINH PHỤC



Huyện Hưng Hà đang đôn đốc tiến độ các dự án giao thông để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư trong năm 2024.

chức thực hiện ở một số xã làm điển hình nhân rộng; cử cán bộ chuyên môn, chuyên gia hướng dẫn cán bộ xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, các tổ viên tổ thu gom, xử lý rác, hộ gia đình việc phân loại, xử lý chất thải. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các hộ gia đình, đến nay 100% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý. Tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 51%, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. Huyện đã đầu tư và bố trí 122 phương tiện

thu gom, 72.000 dụng cụ phân loại rác; thành lập 108 tổ với 239 người thu gom, vận chuyển, 69 người vận hành lò đốt, san gạt, chôn lấp tại bãi rác.

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện 113 tấn/ngày. Toàn huyện hiện có 25 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, trong đó 18 lò đốt kết hợp chôn lấp và 7 bãi chôn lấp tổng hợp; chưa có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Để giảm áp lực diện tích chôn lấp, tăng hiệu suất tái chế rác, giảm nguy cơ gây ô

nhiễm môi trường, xây dựng lối sống xanh bền vững, thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của việc phân loại rác thải tại nguồn để từng bước thay đổi thói quen, tập quán của người dân trong việc giữ gìn môi trường, lồng ghép với các phong trào trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để nhân rộng mô hình.

NGÂN HUYNH



18 lò đốt kết hợp chôn lấp rác của huyện Tiền Hải đã xuống cấp.